

# สถานการณ์สมมุติ 1: โรเจอร์—อะไรจะช่วยฉันผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากได้? (มัทธิว 14:13–23)

คู่มือเซมินารีพันธสัญญาใหม่

ในมัทธิว 14:1–12 เราเรียนรู้ว่าโยฮัน ผู้ถวายบัพติศมาถูกเฮโรดตัดศีรษะ จินตนาการถึงอารมณ์ความรู้สึกของพระเยซูเมื่อทรงได้ยินว่าเพื่อนและญาติของพระองค์เสียชีวิตแล้ว

ศึกษาว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงทำอะไรในมัทธิว 14:13–23 จากนั้นมองหาและทำเครื่องหมายหลักฐานที่แสดงถึงลักษณะข้อนี้: เราสามารถทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ด้วยการแสดงความเมตตาสงสารและรับใช้ผู้อื่นแม้ขณะที่เราเผชิญความยากลำบากของเราเอง

- ท่านพบอะไรในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ที่สนับสนุนลักษณะข้อนี้?
- พระเยซูทรงทำอะไรแม้หลังจากทรงทราบว่ายอห์นผู้ถวายบัพติศมาเสียชีวิตแล้ว?
- แบบอย่างของพระเจ้าในการรับใช้อย่างไม่เห็นแก่พระองค์เองอาจช่วยคนที่มียุทธศาสตร์ได้อย่างไร?

เอลิเดอร์ เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่ง ไคโรมัน อัครสาวก สิบสองสอนวิธีที่เราจะพัฒนาอุปนิสัยเหมือนพระคริสต์ได้:



ตัวอย่างเช่น อุปนิสัยเผยให้เห็นในพลังความสามารถในการสังเกตเห็นความทุกข์ของผู้อื่นซึ่งตัวเรากำลังทุกข์ ในการรับรู้ความหิวโหยของผู้อื่นได้ซึ่งเรากำลังหิว และพลังความสามารถในการยื่นมือช่วยเหลือและเห็นอกเห็นใจความปวดร้าวทางวิญญาณของผู้อื่นซึ่งเรายู่ท่ามกลางความทุกข์ทางวิญญาณของเราเอง ด้วยเหตุนี้อุปนิสัยแสดงออกโดยการมอง หัน และเอื้อมออกไปหาคนข้างนอกซึ่งการตอบสนองตามสัญชาตญาณของมนุษย์ปฎิฐานคือการหันเข้าหาตัวและหมกมุ่นกับตนเอง . . .

. . . โดยแท้แล้ว เป็นไปได้ที่มนุษย์เราจะชวนขวยในความชอบธรรมให้ได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณอันเกี่ยวเนื่องกับความสามารถในการเอื้อมออกไปหาคนข้างนอกและตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อผู้ที่กำลังประสบความท้าทายหรือความยากลำบากซึ่งส่งผลต่อเราโดยตรง

เราจะไม่มีความสามารถเช่นนั้นผ่านเจตจำนงหรือความตั้งใจแน่วแน่ของเรา ในทางตรงกันข้าม เราต้องการและพึ่งพาอาศัย “ความดีงาม, และพระเมตตา, และพระคุณของพระเมสสิยาห์ผู้บริสุทธิ์” (2 นิโไฟ 2:8) (เดวิด เอ. เบดนาร์, อ้างอิงในซาราห์ เจน วิฟเวอร์, “Elder Bednar Addresses ‘the Character of Christ’ during 2019 Mission Leadership Seminar,” *Church News*, 9 ก.ค., 2019)

เมื่อท่านเตรียมแบ่งปันสิ่งที่ท่านเรียนรู้ให้ไตร่ตรองประสบการณ์ที่ท่านมีในการรับใช้ผู้อื่น

- เหตุใดท่านคิดว่า การรับใช้เหมือนพระคริสต์จะช่วยเราได้ระหว่างที่เรามีความท้าทายของเราเอง?